

ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา  
ประจำปีการศึกษา 2559 (พฤษภาคม 2559 – พฤษภาคม 2560)  
โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เดือน ปี	รายการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
พฤษภาคม 2559	ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาประกาศใช้	งานประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการแต่ละมาตรฐาน
พฤษภาคม 2559	พิจารณาสาระสำคัญที่จะกำหนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม	คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
พฤษภาคม 2559	วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้	ฝ่ายบริหาร, งานประกันคุณภาพการศึกษา, คณะกรรมการแต่ละมาตรฐาน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พฤษภาคม 2559	ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ	งานประกันคุณภาพการศึกษา
พฤษภาคม 2559	กำหนดและประกาศคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา	ฝ่ายบริหาร งานประกันคุณภาพการศึกษา
พฤษภาคม-กันยายน 2559	จัดทำเครื่องมือและออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ	คณะกรรมการแต่ละมาตรฐาน
สิงหาคม 2559	แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีที่ไม่มีการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในโรงเรียน)	งานประกันคุณภาพการศึกษา
สิงหาคม 2559	ประชุมคณะกรรมการรับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีที่ไม่มีการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดประชุมคณะกรรมการประเมินภายในโรงเรียน)	ฝ่ายบริหาร งานประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการแต่ละมาตรฐาน
สิงหาคม – กันยายน 2559	รับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีที่ไม่มีการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดรับการประเมินจากคณะกรรมการภายใน)	ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

เดือน ปี	รายการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
กันยายน 2559	เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559	คณะกรรมการแต่ละมาตรฐานรวบรวมข้อมูลจากผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม/โครงการ
กุมภาพันธ์ 2560	เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559	คณะกรรมการแต่ละมาตรฐานรวบรวมข้อมูลจากผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม/โครงการ
มีนาคม 2560	ประเมินภายในบูรณาการกับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้	คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ การประกันฯ
เมษายน 2560	สรุปและจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการให้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา	งานประกันคุณภาพการศึกษา
เมษายน 2560	นำเสนอรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 ต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	งานประกันคุณภาพการศึกษา
เมษายน 2560	จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 ฉบับสมบูรณ์	งานประกันคุณภาพการศึกษา
พฤษภาคม 2560	ส่งรายงานรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบเอกสารและในเว็บไซต์โรงเรียน	งานประกันคุณภาพการศึกษา